

ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ไตรมาส 1

แผนงาน / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/63			ผลการดำเนินงาน ปี 63	สถานะ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ ธพส.	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน	ร้อยละ 100						
การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต			ม.ค.-ธ.ค.	●—————▶				
-จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน "หัวข้อ ความเสี่ยงป้องกันการทุจริต"	ระดับความสำเร็จในการจัดฝึกอบรม	1 หลักสูตร					อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน	
-ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมโครงการปลูกฝังวิถีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจิตพอเพียงความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต	ระดับความสำเร็จในการส่งผู้แทนเข้าร่วมอบรมทุกโครงการที่ ปปช/สคร.แจ้งมา	อย่างน้อย 2 คน		●—————▶			เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและขยายผลหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ในวันที่ 20 มีนาคม 2563	เป็นไปตามแผน
-รับซื้อโรงเรียนเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ธพส. กลั่นกรองบริหารจัดการ และรายงานผลดำเนินงานให้ กรรมการผู้จัดการทราบ	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ	ร้อยละ 80 แล้วเสร็จในปี		●—————▶			ดำเนินการ และรายงานให้คณะทำงานฯ ทราบทุกครั้ง	เป็นไปตามแผน
-จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ธพส. ประจำปี 2564	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผน	เสนอก่อน 30 ธ.ค. 63					ทบทวนจัดทำแผน เสนอคณะทำงานให้ความเห็นชอบ และ	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
โครงการตามแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต			ม.ค.-ธ.ค.	●—————▶				
-ประกาศผลพนักงานตัวอย่างที่ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร	ระดับความสำเร็จของกิจกรรม	1 กิจกรรม					ดำเนินการในไตรมาส 4	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
-จัดทำสื่อเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณผ่าน CG Broadcast	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 80	ไตรมาสละ 1 ครั้ง		●—————▶			มีการจัดทำสื่อเผยแพร่จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณผ่าน CG Broadcast ไตรมาสละครั้ง	เป็นไปตามแผน

แผนงาน / กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ไตรมาส 1/63			ผลการดำเนินงาน ปี 63	สถานะ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		
โครงการตามแนวทางการแสดงเจตจำนงดีในการบริหารด้วยความสุจริต			ม.ค.-ธ.ค.	●	●	●		
-การแสดงเจตจำนงดีในการบริหารด้วยความสุจริต	ระดับความสำเร็จของกิจกรรม	1 ครั้ง		●	●	●	ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563	เป็นไปตามแผน
-ทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตและนโยบายที่เกี่ยวข้อง	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		●	●	●		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
-ทบทวนแนวปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของผู้ปฏิบัติงาน	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ	อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		●	●	●		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
โครงการตามแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ			ม.ค.-ธ.ค.	●	●	●		
-พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการสร้างโปร่งใส	ร้อยละความสำเร็จการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website ตามเกณฑ์ ITA	ร้อยละ 90		●	●	●		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
-การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต	ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงานประเมินฯ	1 ฉบับ		●	●	●		อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
โครงการตามแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต			ม.ค.-ธ.ค.	●	●	●		
-ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีระบบรับเรื่องร้องเรียนที่ดี (Best Practice)	ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง		●	●	●	ดำเนินการในไตรมาส 4	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
-จัดทำกิจกรรม CG DAY	ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ100	1 ครั้ง		●	●	●	ดำเนินการในไตรมาส 4	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน
-ดำเนินโครงการ ITA 2563	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ	ตามระยะเวลาที่ สنج.ป.บ.ช. กำหนด		●	●	●	เตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน